
Fundur í skólaráði í Glerárskóla mánudaginn 29. janúar 2024  kl.15:00 

 

Mættir: Lalli deildarstjóri, Hrafnhildur deildarstjóri, Sveinn Leó og Esther fyrir hönd 
kennara, Brynja fyrir annað starfsfólk, Hlynur og Ísold fyrir nemendur, Sveinbjörg 
Smáradóttir  fyrir stjórn foreldrafélagsins,  foreldri  og Einar fyrir hönd hverfisráðs. 

 

1. Skóladagatalið 2024-25.  

Lalli fer yfir þær óskir frá kennurum um breytingar á viðtalsdögum að hausti og vori. 
Nemendur ánægðir með nemendastýrð viðtöl, Esther sammála þeim, Sveinn talar um 
að nemendur sem eiga erfitt í skólanum það þurfi líka að ræða þar við foreldra. Margir 
kostir samt, mikill tími sem fer í undirbúning sem er gott. Unglingarnir svara könnun eftir 
viðtölin hvernig þeim finnst fyrirkomulagið. Nemendur tala um að þetta sé mikil 
tilbreyting. Sveinn þetta er komið til að vera. Einar tala um að nemendur þurfi að axla 
ábyrgð með þessu fyrirkomulagi góður undirbúningur fyrir framhaldsskólann 

2. 1. bekkur á næsta skólaári. 

29 börn í hverfinu, mikilvægt að fá þau öll inn til að ná tveimur bekkjum. Kemur í ljós í 
febrúar hversu mörg skila sér í skólann. Leikskólinn mun draga að þegar framlíða 
stundir.  

3. Leiðsagnarnám.  

Hrafnhildur fer yfir stöðuna. 

4. Bílastæðamál. 

Lalli fer yfir málið, það er hjá UMSA eins og staðan er í dag. Mikið um tölvupóstsendingar 
á milli skólans og UMSA. 

5. Vetrarfrí, engin börn skráð í frístund. 

6. Skíðadagur 12, mars. 

Nemendur í 5.-10. bekk sem ekki eiga græjur geta leigt allt, skólinn greiðir.  

7. Erasmus plús, tvö verkefni í gangi, ferð til Grikklands í mars, tveir kennarar og fjórir 
nemendur. Valdir voru tveir strákar og tvær stelpur.  Eyrún og Hrafnhildur fara til Slóvakíu 
í dymbilviku. 

8. Náttúrufræðiþing, fjögur skipti, 6 starfsmenn sem fara frá Glerárskóla. Umræður um 
stöðu náttúrufræðinnar innan skólanna.  

9. Árshátíð 



Undirbúningur hafin, æfingar farnar af stað og deildarstjórar setja upp skipulagið 
fljótlega. Oddatölur sýna, aðrir bekkir í öðrum störfum. 

10. Starfsmannaferð til Prag 25.-28. apríl 

Allt klárt fyrir þá ferð, bæði styrkir og skipulag. 

11. Önnur mál. 

-Tveir kennarar í fæðingarorlofi, Ragnar farinn og Erna Kristín leysir hann af, Sveinn Leó 
fer 1.   febrúar fram að páskum, Garðar leysir hann af. 

-Sveinn, er inni í fjárhagsáætlun að mála allan skólann? Fundarmenn eru sammála um 
að skólinn eigi að vera eins og litinn og leikskólinn.  

-Valgrein, samfélagsverkefni þar sem nemendur skara fram úr, vekur athygli, sjálfboða 
hugmyndin. Lalli fer yfir nýja valgrein, nemendaráð. 

-Símareglur, boltinn er hjá fræðslusviðinu. 

 

Fundur í skólaráði í Glerárskóla mánudaginn 11. desember 2023  kl.15:00 

 

Mættir: Eyrún skólastjóri, Hrafnhildur deildarstjóri, Sveinn Leó og Esther fyrir hönd 
kennara, Ómar  Örn og Brynja fyrir annað starfsfólk, Hlynur fyrir nemendur, Sveinbjörg 
Smáradóttir  fyrir stjórn foreldrafélagsins, Elfa Gylfadóttir foreldri  og Einar fyrir hönd 
hverfisráðs 

 

1. Símar í grunnskólum Akureyrar. 

Eyrún fer yfir niðurstöðu könnunar sem lagðar voru fyrir starfsmenn, nemendur og 
foreldra. Ábending að einungis einn fulltrúi nemenda sitji í stýrihópnum.  

2. Skóladagatal. 

Samþykkt á fundi fræðslu- og lýðheilsuráðs breyting á núverandi skóladagatali vegna 
námsferðar starfsfólks erlendis. Starfsdagurinn færist frá 10. maí en verður 26. apríl. 

3. Önnur mál. 

Eyrún spyr um stöðu mála varðandi bílastæðin. Brynja skýrir frá stöðu mála, bréf tilbúið 
frá foreldrafélaginu og verður sent út í dag. Einar talar um að hverfisnefndin hafi verið 
mjög óvirk. Foreldrafélagið og foreldraráð á Klöppum sendir einnig frá sér bréf. Eyrún 
búin að ræða við starfsmenn UMSA. 

Eyrún fer yfir næstu daga fram að jólum. 



 


